
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๔๙ 
วันท่ี   ๖  มกราคม  ๒๕๕๐  

ณ  หองประชมุบานแกว อาคารสํานักงานอธิการบดี  
 
๑. ที่ประชุมมีมติรับทราบ เร่ืองการจัดงาน “วันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี” เนื่องในวัน

คลายวันพระราชสมภพครบ ๑๐๒ ป เมื่อวันที่  ๒๐ – ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๙ ณ บริเวณพระ
ตําหนักใหญ วังสวนบานแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงสามารถจัดงานไดเปนอยาง
ดี มีกิจกรรมหลายอยางที่นาสนใจ 

๒. ที่ประชุมมีมตรัิบทราบเรื่องอธิการแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี ้
  ๑.   อธิการบดีแจงใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบวา สํานักพระราชวังมี
หมายกําหนดการจัดงานวันพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ในวันที่  ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร และจะมี
การซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที ่  ๑๕  – ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐          
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พรอมกันนี้อธิการบดีไดเรียนเชิญ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีทุกทานเขารวมงานดังกลาว และขอความอนุเคราะห
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจงความประสงคที่จะไปรวมงานพระราชทานปริญญา
บัตรดวย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดจัดเตรียมชุดครุย พาหนะ และที่พักไวใหกับคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อไปรวมงานดังกลาว 
  ๒.  คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติให นายกฤษณพงศ  กีรติกร  ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษา ๑๐ ชช) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดํารงตําแหนงเลขาธิการ (นักบริหาร ๑๑) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งใหรักษาราชการแทนในตําแหนงดังกลาว เพื่อ
รอโปรดเกลา ฯ ตอไป 
  ๓.  อธิการบดีกลาวเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ รวมงานเลี้ยง
สังสรรคปใหม ๒๕๕๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เปนตนไป ณ หอประชุมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 
  ๔.  อธิการบดีกลาวแสดงความยินดีกับ รศ.เทื้อน  ทองแกว  ที่ไดรับรางวัลศิษยเกา
ดีเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเพชรบุรี และพรอมกันนี้ ศ.สิริวัฒน  วงษศิริ  
ผูทรงคุณวุฒิ แจงใหที่ประชุมทราบวา ผศ.วิสิฏฐ   กิจปรีชา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ



รําไพพรรณี ไดรับพระราชทานรางวัลศิษยเกาดีเดนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ่ึงเขารับ
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๙ 

๓. ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙  โดยใหมกีารแกไขดังตอไปนี ้
๑. หนา  ๔  แกไขตาํแหนงของ “อาจารยประเสริฐ  มาสุปรีดิ”์ เปน “ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ ์
๒. หนา  ๔  เพิ่มรายชื่อผูไมเขาประชุม จํานวน ๑  คน คือ ๑. รศ.พิชนี โพธารามิก  ผูทรงคุณวุฒิ 
๓. หนา  ๑๐ ใหตัดขอความดังตอไปนี้ออก “ขอ ๑ การดําเนินงานและการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัย ทุกหนวยงานควรใชหลัก one stop service” เพราะเห็นวาไม
สอดคลองกับการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
และคณบดี คร้ังที่ ๒ 

๔. ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดทําแผนธุรกิจสนามกอลฟ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.   ฝายบริหารควรจัดประชุมเพื่อหารือและกําหนดแนวทาง วัตถุประสงคในเรื่องนี้

รวมกันวาจะกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการสนามกอลฟและริมกรีนอยางไร เชน 
    ๑)   เลือกบริหารจัดการเปนแบบธุรกิจ ซ่ึงอาจจะดําเนินการเอง หรือให

เอกชนรับชวงดําเนินการ โดยอาจจะจัดใหนักศึกษารวมฝกประสบการณดวย 
    ๒)   เลือกบริหารจัดการเปนแบบสถานฝกประสบการณวิชาชีพของ

นักศึกษา 
  ๒.   การกําหนดแนวทางและวัตถุประสงค ควรเปรียบเทียบรูปแบบผลตอบแทนที่

ไดรับ ขอดี ขอเสีย ของแตละแนวทางวามีขอแตกตางกันอยางไร หลังจากไดขอสรุปในเรื่อง
นี้แลว มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนธุรกิจสนามกอลฟเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

  ๓.   กรณีที่มหาวิทยาลัยเลือกแนวทางบริหารจัดการสนามกอลฟเอง ควรจะมีแผน
ธุรกิจที่ชัดเจนวา แนวทางการพัฒนาธุรกิจสนามกอลฟและศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ ริมกรีน 
ทั้งในปจจุบันและอนาคตจะพัฒนาอยางไร สําหรับศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ ริมกรีน 
อาจจะใหนักศึกษาฝกบริหารจัดการ เชน ฝกการรับจองหองพัก การจัดการเรื่องอาหาร ใน
สวนของสนามกอลฟ อาจฝกใหนักศึกษาบริหารจดัการสนามกอลฟ เชน ฝกการขายบัตร การ
ควบคุมดูแลแคดดี้ โดยมีคณาจารยคอยดูแลนักศึกษาดวย 

   การที่มหาวิทยาลัยเลือกแนวทางบริหารจัดการสนามกอลฟและริมกรีนเอง ควรจะ
มีโครงสรางการทํางาน มีผูรับผิดชอบ มีแผนการตลาดที่ชัดเจนหรืออาจจางผูจัดการมา
บริหาร มหาวิทยาลัยอาจจะไมถูกเรียกเก็บภาษีอากร เพราะถือวาการบริหารจัดการสนาม
กอลฟและริมกรีนเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพใหกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไมใชการบริหารจัดการโดยเอกชนมาเชาธุรกิจ 

  ๔.   อัตราคาที่พักของริมกรีนในปจจุบันอาจจะยังไมเหมาะสม ควรจะมีการพิจารณา
ปรับอัตราคาที่พักใหมใหสามารถแขงขันกับตลาดได 



   อธิการบดีรับขอเสนอแนะและแนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจสนามกอลฟ โดยจะ
ประสานงานและหาผูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้รวมเปนทีมงานปรับปรุงแผนธุรกิจสนาม
กอลฟ พรอมกันนี้ประธานไดขอเชิญผูทรงคุณวุฒิ ๓ ทาน ประกอบดวย ๑.นายวิชัย วัฒนพงศ 
๒.  นายกฤษณ  เจียมโฆสิต  ๓. นายดิเรก   ศุภวิวรรธน  รวมเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา
ในการจัดทําแผนธุรกิจสนามกอลฟ 

๕. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่อง การตัดคําวา “อัญมณีศาสตร”  ออกจากชื่อของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  ซ่ึงไดดําเนินการเสนอตอสภาวิชาการ คร้ังที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อ
วันที่   ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๔๙  แลว  ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติใหคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตรรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม เพื่อเสนอตอสภาวิชาการ 

๖. ที่ประชุมมีมติรับทราบคดีหมายเลขดําที่  ๑๖๑/๒๕๔๙ เรื่องระหวาง ผศ.ณรงค  โพธ์ิ
สามตน  ผูฟองคดีกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และพวกรวม ๓ คน ซ่ึงเรื่อง
ดังกลาวอยูในระหวางการขยายเวลาของอัยการในการยื่นคําใหการตอศาลออกไป ประมาณ 
๓๐ วัน อัยการยื่นคําใหการตอศาลเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนของอัยการสงคําใหการ
ตอศาล และรอวันนัดพิจารณาคดี 

๗. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี   คร้ังที่   ๓   และหลักเกณฑดัชนี ช้ีวัด  และประสิทธิภาพแบบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ 

  ๑.   ที่ประชุมมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการสื่อสารภายใน
องคกร โดยนําขอเสนอแนะและมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและผู เกี่ยวของไดรับทราบอยางชัดเจน ซ่ึงจะชวยใหผู เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และทันตามกําหนดเวลา 

  ๒.   มหาวิทยาลัยควรมีองคกรตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
  ๓.   การจัดทําแผนพัฒนางบประมาณตามยุทธศาสตรในปตอไป ควรจัดทําแผนไว

ลวงหนา โดยกําหนดระยะเวลา ทิศทาง น้ําหนัก เปอรเซ็นต และพิจารณาถึงความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและสื่อสารใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขาใจตรงกัน 

  ๔.   มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพจากภายนอก 

 ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
  ๑.  ใหจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 



  ๒.  มหาวิทยาลัยควรจัดใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีโอกาสไดพบปะพูดคุย
กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อยางนอยปละ  ๒  คร้ัง 

  ๓.  อธิการบดีควรแจงมติสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

  ๔.  ในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานของอธิการบดีนั้น อธิการบดีอาจชี้แจงกับ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เพื่อแกไขปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

  ๕.  คณบดีควรไดรับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานเชนเดียวกับอธิการบดี 

๘. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่อง กรอบ/แนวทางการพัฒนา (แผนปฏิบัติราชการ)  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎรําไพพรรณีสูมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาระหวางคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
กับกองนโยบายและแผน ซ่ึงเรื่องดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินการ  ซ่ึงผลการดําเนินการ
เปนอยางไรจะนําเรียนใหที่ประชุมทราบตอไป     

๙. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่อง จํานวนงานวิจัย บทความที่ตีพิมพเผยแพร จํานวนอาจารยที่เสนอ
ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  และกรอบแนวทางการพัฒนา
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีมติเห็นชอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําแผนพัฒนา
งานวิจัยโดยใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดวย             
ที่ประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๑.  สถาบันวิจัยและพัฒนาควรจะมีแนวทางที่จะพัฒนางานวิจัยที่ชัดเจนและสอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยหรือของจังหวัด 

  ๒. สภามหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการวิจัย เพื่อรวมกันศึกษาและ
วิเคราะหการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

  ๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรประสานงานกับคณะตางๆ ในการทําแผนกลยุทธดาน
การวิจัย 

๑๐. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่อง รายงานจุดคุมทุนการดําเนินการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและจุดเดนของ
บัณฑิต พรอมทั้งความสามารถในการรับนักศึกษาหลักสูตรนี้  

๑๑. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่อง การยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบัน เฉพาะตําแหนงอาจารย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
อัญมณีศาสตร โดยเรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยแลว และกําลังอยูในระหวางการดําเนินการขั้นตอนตอไป 



๑๒. ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหปริญญาบัตร  ระดับมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร  และ
อนุปริญญาบัตร  คร้ังที่ ๒  ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙  จํานวนทั้งสิ้น ๓๐  คน 

๑๓. ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาบริหารการศึกษา
แก พระพิพัฒนปริยัติกิจ โดยคณะกรรมการลงคะแนนเสียงโดยลับเปนเอกฉันท  โดยท่ี
ประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  ๑.   มหาวิทยาลัยควรมีปฏิทินการปฏิบัติงาน เชน การขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ 
และการวางแผนจัดทํางบประมาณ รวมทั้งงานอื่นๆ ดวย 

  ๒.   คณะที่ตองการจะขอปริญญากิตติมศักดิ์ควรหาขอมูลโดยลับ พรอมกับดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่ถูกตอง 

   การพิจารณาผูที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้นั้น มีการลงคะแนนลับ  
ซ่ึงตองไดคะแนนเสียงอยางนอยสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด ที่ประชุมมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวน ๓ ทาน ไดแก ๑. อาจารยไพศักดิ์  ธัมมวิจยะ  
๒. อาจารยนนธวัช  ผลวัฒนา   ๓. ผศ.เสาวนีย  โยธาภิรมย 

 
๑๔. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานกิจกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 

๑๕. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานงบเดือน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สํานัก
ทรัพยสินและรายไดประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 

๑๖. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่อง เงินเดือนที่เล่ือนขั้นและเงินประจําตําแหนงของขาราชการและ
ลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย และการปรับเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณตามเอกสารการ
ประชุมหนา  ๑๐ ซ่ึงผูแทนคณาจารยไดเรียนถามถึงเงินเดือนที่เล่ือนขั้นกับเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยในสวนที่ยังไมไดรับ ซ่ึงบุคลากร
บางทานไมทราบขอเท็จจริงวาเปนอยางไร 

  อธิการบดีและรองอธิการบดีฝายบริหารไดช้ีแจงวา งบประมาณในสวนนี้มหาวิทยาลัย
ไดรับงบประมาณจากสํานักงบประมาณไมครบถวน ประกอบกับการพิจารณางบประมาณใน
ปนี้ลาชา  สํานักงบประมาณจึงใหมหาวิทยาลัยบริหารจัดการโดยใชงบประมาณป  ๒๕๔๙ 
ไปพลางกอน ๓ เดือน  ประกอบกับบุคลากรบางทานไดรับการปรับตําแหนงใหม ซ่ึงตองรอ
เลขที่ตําแหนงกอน มหาวิทยาลัยจึงจายเงินเฉพาะเงินเดือนประจําและเงินประจําตําแหนง
กอน ในสวนที่เปนเงินเดือนที่ปรับขึ้นและเงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนงไดขอใหชะลอไว
กอน คาดวาสิ้นเดือนมกราคม  ๒๕๕๐  ขาราชการและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยจะ
ไดรับเงินในสวนดังกลาวอยางครบถวน 



 มติที่ประชุม  มีมติมอบหมายใหฝายบริหารไปดําเนินการ  โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.   เพื่อใหทุกฝายเขาใจเหตุผล อธิการบดีควรทําความเขาใจกับขาราชการและ

ลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย และขอใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ผูแทน
คณาจารยในสภา ฯ ชวยช้ีแจงและสรางความเขาใจในเรื่องนี้อีกทางหนึ่งดวย 

  ๒.   การปรับเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณ ตามเอกสารการประชุมหนา  ๑๐  ที่ประชุม
มีความเห็นวา ควรเปนอํานาจหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ ของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ ที่จะดําเนินการในลําดับตอไป 

๑๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่อง การนําเรื่องการเตรียมความพรอมเพื่อการตรวจรับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอกมาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 

๑๘. ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี
มีความเห็นวา หลังจากที่มหาวิทยาลัยมีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแลว  การติดตาม 
ตรวจสอบ ควรจะสังกัดอยูในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยดวย คณะกรรมการจึงเสนอให
มหาวิทยาลัยจัดหาบุคลากรมาชวยงานดังกลาว ซ่ึงอาจจะสอบคัดเลือกนักศึกษาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ดานนิเทศศาสตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 ที่ประชุมมีมติใหอธิการบดีพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

๑๙. ที่ประชุมมีมติรับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๑/๒๕๕๐  
ประชุมวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๐   


